

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BYT-VPB1
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
Thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Bộ Y tế nhận được Công văn số 18/BDN ngày 14/01/2025 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri Thành phố Hà Nội có kiến nghị: *“Cử tri phản ánh, tình trạng khám chữa bệnh tại các bệnh viện đều quá tải, đặc biệt là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội (cơ sở 1). Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cơ sở 2) vào hoạt động, thu hút được bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại cơ sở 2, giảm tải cho cơ sở 1 và tránh lãng phí; có chính sách ưu đãi để thu hút chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn giỏi về làm việc tại cơ sở 2; có cơ chế hỗ trợ riêng về quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm thiết bị vật tư cho bệnh viện để các y, bác sĩ làm công tác quản lý được làm đúng chuyên môn của mình, tập trung cho công tác khám chữa bệnh nhân”.*

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị và rà soát các văn bản liên quan, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thực hiện theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xây dựng 2 bệnh viện này thành các bệnh viện tuyến Trung ương đạt tiêu chuẩn: hiện đại, đồng bộ, cơ chế quản lý điều hành tiên tiến, có trình độ khám, chữa bệnh ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực... góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và giảm tình trạng người dân phải đi ra nước ngoài khám chữa bệnh. Từ năm 2018 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan đã tích cực chủ động tìm các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế là Tổ trưởng; Lãnh đạo một số Bộ, ngành là thành viên. Bộ Y tế và Tổ công tác đã nỗ lực rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án nhằm xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của các dự án này và đã hoàn thiện Phương án xử lý để trình Chính phủ xem xét,

quyết định. Từ đầu tháng 11/2024, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công trở lại. Bộ Y tế đã quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành xây dựng các dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 504/TB-VPCP ngày 04/11/2024 và Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 27/12/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế đã có Tờ trình số 11/TTr-BYT ngày 16/01/2025 trình Chính phủ xin phê duyệt Nghị quyết về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại hai dự án này. Ngày 13/02/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghị quyết này đưa ra các cơ chế, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng hai dự án trong năm 2025, đồng thời bảo đảm điều kiện về nhân lực và các yếu tố cần thiết khác để vận hành hiệu quả hai bệnh viện ngay sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/02/2025 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 17/02/2025 về việc thành lập Tổ Công tác và Kế hoạch số 218/KH-BYT ngày 19/02/2025 để triển khai thực hiện. Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu, hai bệnh viện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng, tổ chức thi công, mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế, đảm bảo hoàn thành xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong năm 2025 theo đúng Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với công tác đảm bảo nguồn nhân lực, Bộ Y tế đã chỉ đạo hai Bệnh viện: (1) Chủ động trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực qua công tác tuyển dụng nhân lực cho cơ sở 2, trong đó, Bệnh viện Bạch Mai có Trường Cao đẳng y tế, đây là yếu tố thuận lợi cho đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cả 2 cơ sở; (2) Xây dựng Đề án Vị trí việc làm, Kế hoạch nhân lực theo giai đoạn, lộ trình phù hợp với giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế (bao gồm Quy hoạch, bổ nhiệm, luân phiên, tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo trong nước và đào tạo tại nước ngoài, ...) cho cơ sở 2 của 02 Bệnh viện; (3) Nghiên cứu bổ sung nguồn kinh phí đào tạo nhân lực cho 02 Bệnh viện theo quy định.

Đối với cơ chế quản lý tài chính, đầu tư, mua sắm thiết bị, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ và cấp

có thẩm quyền để bổ sung kinh phí phù hợp với đề án quy hoạch của 02 Bệnh viện, hỗ trợ 02 Bệnh viện những năm đầu vận hành cơ sở 2.

Bộ Y tế trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội để biết, thông tin tới cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện - UBND QH;
- VPCP: QHĐP, TH;
- VPQH;
- Các đ/c Thứ trưởng BHYT;
- BHYT: HTTĐ, KHTC;
- Công TTĐT Bộ Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG



Đào Hồng Lan